



บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Policy)

บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาดำเนินธุรกิจ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเกิดของเสียจากทุกกระบวนการ มีการนำของเสียจากกระบวนการกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าของเสีย รวมทั้งการใช้ทรัพยากรพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ มุ่งเน้นในการหมุนเวียนทรัพยากร การนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ ให้สามารถมีคุณสมบัติคงอยู่ในระบบหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด โดยส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ การเลือกใช้วัตถุดิบและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับ ผู้บริหาร และกรรมการ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ให้เข้าใจและมีเป้าหมายในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ทั้งในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลก

เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่กล่าวถึงในข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากทุกกระบวนการผลิต มีการหมุนเวียน นำของเสียและพลังงานกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่
2. บริหารจัดการทั้งของเสีย การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล การเลือกใช้วัตถุดิบ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และคำนึงถึงระบบหมุนเวียนภาพรวมทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย นำหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และคำนึงถึงระบบหมุนเวียนภาพรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
3. ลงทุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนสร้างความร่วมมือและเครือข่ายร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นและภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง
5. สื่อสาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
6. เปิดเผยนโยบาย แนวปฏิบัติ และผลการดำเนินงาน รวมทั้งความคืบหน้าของเป้าหมายบริษัทฯ ลงในรายงานความยั่งยืนประจำปี หรือ One Report ประจำปีอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)

กรรมการผู้จัดการ